



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑  
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักรการภารโรง  
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ เรื่อง รับสมัครการ  
คัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักรการภารโรง ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ดำเนินการรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่  
นักรการภารโรง ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ และได้ดำเนินการคัดเลือกฯ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน  
๒๕๖๐ แล้วนั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง  
ชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักรการภารโรง โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑  
ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ โดยจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้ ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือ  
สิ้นสุดระยะเวลาตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักรการภารโรง ลำดับที่ ๑ - ๔  
ไปรายงานตัวเพื่อเลือกโรงเรียนและจัดทำสัญญาจ้าง ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น.  
ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ หากไม่มารายงานตัว  
ในวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด ถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่  
นักรการภารโรง ยกเว้น กรณีมีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถไปรายงานตัวได้ตามวัน เวลา ที่กำหนด ให้อยู่  
ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ เป็นผู้วินิจฉัย

ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ผู้ใดที่ขึ้นบัญชีไว้ ถ้ามีกรณีหนึ่งกรณีใดต่อไปนี้เป็นอันยกเลิกการ  
ขึ้นบัญชีบุคคลผู้นั้น ดังนี้

๑. ผู้นั้นได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างแล้ว
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด
๓. ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง
๔. บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชีตามประกาศนี้
๕. มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายธีระยุทธ ทาปก)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้

เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑

(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐)

ลำดับที่ได้	รหัสประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นาย เรืองศักดิ์ ลีมุตสาหะ	ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ ลำดับที่ ๑-๔
๒	๐๑๑	นาย ชัยรัตน์ พุดมาลา	ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างฯ
๓	๐๑๒	นาย วรายุทธ เชื้อเถื่อน	ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น.
๔	๐๑๐	นาย ธวัช ไชยมะจักร์	ณ ห้องประชุมกลางสาด สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑
๕	๐๐๘	นาย สมชาย ปองละไม้	
๖	๐๐๗	นาย วินัย คำมินเศก	โดยให้นำเอกสารไปในวันรายงานตัวดังนี้
๗	๐๐๓	นาย สมศักดิ์ เพ็ชรกล้า	๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
๘	๐๑๔	ว่าที่ ร.ต. ปรัชญา รัตนวงษ์	๒. สำเนาทะเบียนบ้าน
			๓. สำเนาหน้าสมุดเงินฝากธนาคารกรุงไทย